



ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ตามที่ได้มีประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ) เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไปแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครฉบับดังกล่าว และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ เลขที่ ๑๐๒/๔๑ ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ผู้ใดไม่มารายงานตัวเข้ารับการประเมินภายในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามลำดับคะแนน ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ web site : www.dep.go.th โดยให้มารายงานตัวทำสัญญาจ้างพร้อมปฏิบัติงาน ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ)

อธิบดีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑๐๑	นายสามารถ จันทร์แจ้ง	
๐๑๐๓	นายมนูญ พร้อมเพรียง	
๐๑๐๔	นายเศรษฐวุฒิ นิตยมี	

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
(สอบสัมภาษณ์) ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑) แต่งกายให้สุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน โดยสุภาพสตรีสวมเสื้อ และกระโปรง
ที่สุภาพเรียบร้อย สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ตและกางเกงขายาวที่สุภาพเรียบร้อย
สวมรองเท้าหุ้มส้น

๒) ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการ
ออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
สอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ก็ได้

๓) ในขณะที่รอสัมภาษณ์ ให้นั่งในบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดให้ ห้ามพูดคุยส่งเสียงดัง หรือ
ลุกเดินไปมาและต้องพร้อมที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์ทันทีที่เจ้าหน้าที่เรียกให้เข้ารับการสัมภาษณ์

๔) ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องเข้าสัมภาษณ์กับกรรมการสัมภาษณ์ตามที่เจ้าหน้าที่
กำหนด

๕) ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือคำสั่งของ
กรรมการสัมภาษณ์ รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบการสัมภาษณ์ที่กำหนดไว้นี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และ/หรือคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งการให้คะแนน